

## ประชาสัมพันธ์ภาษี

การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่(ภ.บ.ท.๕) ,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ,  
ภาษีป้าย  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการ  
สำรวจที่ดินเพื่อให้ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มีบ้านตั้งอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่และให้  
ทำการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในรอบระยะเวลา ๔ ปี

ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ท่านเจ้าของที่ดิน หรือผู้รับมอบอำนาจทำการชี้เขตเพื่อแจ้ง  
จำนวนเนื้อที่ดินแก่พนักงานสำรวจ และยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อเจ้า  
พนักงานประเมินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ๑ ถึง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เริ่มสำรวจได้ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง  
เมษายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้จะดำเนินการสำรวจและรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน โดยใช้เอกสารใน  
การยื่นแบบแสดงรายการ ดังนี้

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน)
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน)
๓. สำเนาโฉนดที่ดิน , น.ส.๓ , สปก.๔-๐๑ (ถ่ายเอกสารหน้าหลัง ทุกแปลงที่อยู่  
ในเขต อบต.หนองบัว

\*\*\* สำเนาเอกสารเหล่านี้ใช้สำหรับผู้ที่ไม่ได้มายื่นแบบเสียภาษีในปี ๒๕๖๑  
เอกสารที่ใช้ ๑ ชุด ต่อ ๑ หมู่ \*\*\*

หากที่ดินเดิมของท่านมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเนื้อที่ดิน , โอนสิทธิ์ ขายเปลี่ยนมือ  
กรุณาแจ้งต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรังษภา  
จังหวัดตรัง

## ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ๑ มกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงดังนี้

๑. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ล่วงมาแล้ว
๒. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลสถาน

๓. สัญญาเช่า, หนังสือรับรองจดทะเบียนพาณิชย์

๔. บัตรประจำตัวประชาชน

### อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ผู้รับประเมินจะต้องเสียค่าภาษีในอัตราร้อยละ ๑๒.๕ ของค่ารายปี

### ภาษีป้าย

**ภาษีป้าย** เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก ป้าย อันหมายถึงป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

กรณีที่ตั้งป้ายใหม่ จะต้องยื่นแบบ ภ.ป.๑ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ติดตั้ง

### ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี

ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม ของทุกปี

### การชำระเงินค่าภาษี

ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องชำระค่าภาษีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินหรือจะชำระภาษีในวันที่ยื่นแบบเลยก็ได้

### อัตราค่าภาษีป้าย

ป้ายประเภท ๑ หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา ๓ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร

ป้ายประเภท ๒ หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา ๒๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร

ป้ายประเภท ๓ หมายถึง (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ หรือ (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิดอัตรา ๔๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร

เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราภาษีต่ำกว่าป้ายละ ๒๐๐ บาท ให้เสียภาษีป้ายละ ๒๐๐ บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕-๒๙๐๙๔๘ ทุกเวลาทำการ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.(ยกเว้น  
วันหยุดราชการ)

